

เอกชนแห่งที่ "สหรัตนนคร"

● ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนวันน้ำท่วมซ้ำซาก

นักลงทุนกว่าครึ่งประกาศเลขขายที่ดินย้ายหนี "นิคมสหรัตนนคร" หลังไม่มั่นใจแผนสร้างเขื่อน-ป้องกันน้ำท่วม ขณะที่ รมว. อดฯคนใหม่ เติ่งเจอร์จากคลังของบเพิ่มสร้างเขื่อนให้นิคมอุตสาหกรรม ขณะที่ โพล สสส. ชี้คนไทยไม่เห็นด้วยกรุงฯขึ้นในแห่ง รอบนอกอ่วม

นายรัฐพล ภูมิสุทตมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการโรงงานในนิคมฯสหรัตนนครได้ประกาศขายโรงงานรวมถึงการย้ายออกจากพื้นที่นิคมฯแล้ว 14 รายจากที่มีอยู่ 48 โรงงาน หลังจากที่นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับแผนป้องกันน้ำของนิคมฯ เนื่องจากผู้พัฒนาฯยังอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการจึงไม่สามารถขอสินเชื่อในการสร้างเขื่อนฯได้คล้ายตัวเหมือนกับนิคมฯแห่งอื่นเพราะต้องรอเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบก่อน ขณะเดียวกันทราบว่าโรงงานอีก 3 แห่งยังไม่ได้ส่งพนักงานมาทำ ความสะอาดและฟื้นฟูกิจการหลังจากที่ประสบปัญหาหน้าท่วมและยังไม่สามารถติดต่อเจ้าของกิจการได้เลย ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มที่จะย้ายโรงงานไปที่อื่นเช่นกัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่ที่ย้ายออกจากพื้นที่

จะเป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่น โดยมีการย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรี, ลพบุรี และภาคตะวันออกเนื่องจากหลายโรงงานมีคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ตกค้างที่ยังไม่สามารถผลิตส่งมอบให้ลูกค้าอีกจำนวนมากจึงต้องหาที่ผลิตชั่วคราวก่อนที่จะย้ายไปที่อื่นอย่างถาวร "บางโรงงานซื้อที่ดินเป็นของตัวเองก็ประกาศขายที่ดินทิ้งก่อนที่จะย้ายออกไปที่อื่น ส่วนโรงงานที่เช่าพื้นที่อยู่ก็ทราบไว้ เดือน มี.ค. นี้หลายรายก็ จะไม่จ่ายค่าส่วนกลางแล้ว ซึ่งขณะนี้ยังมีผู้ประกอบการอีก 6 รายที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องได้ประมาณช่วงเดือนเม.ย. ส่วนที่เหลือก็เริ่มดำเนินการเดินเครื่องแล้ว" สำหรับแผนการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำของนิคมฯสหรัตนนครเบื้องต้น ได้ยื่นขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน 240 ล้านบาท ระยะทาง 8 กิโลเมตร (กม.) ในพื้นที่ 1,100 ไร่ แต่ยังมีพื้นที่อีก 800 ไร่

เป็นพื้นที่ว่างที่ผู้พัฒนาฯยังไม่สามารถสร้างเขื่อนได้เพราะต้องรอเจ้าหน้าที่พิจารณาอีกรอบหนึ่ง ด้านนายสมเกียรติ กู้อชัยฤทธิ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินกล่าวว่าขณะนี้ผู้พัฒนาฯนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได้เริ่มก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำรอบพื้นที่นิคมฯ แล้วและจะเร่งให้เสร็จภายในเดือน พ.ค.-มิ.ย. นี้ ล่าสุดก่อสร้างไปแล้ว 1 กม. จาก 11 กม. โดยใช้งบประมาณของบริษัทไปก่อน ขณะรอธนาคารออมสินอนุมัติเงินกู้ 700 ล้านบาทเพราะหากรอให้ธนาคารอนุมัติเงินจะเสร็จช้าอาจไม่ทันรับมือฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ การก่อสร้างเขื่อนของนิคมฯบางปะอินถือเป็นแห่งแรกของนิคมฯอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่งที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งทำให้นักลงทุนที่อยู่ในนิคมฯจำนวน 90 รายได้แสดงความมั่นใจ

ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รมว. อดฯ สาธารณฯ เปิดเผยภายหลังเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ว่า

ภารกิจสำคัญที่ต้องเข้ามาทำอย่างเร่งด่วน คือ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติหลังจากประสบวิกฤตอุทกภัย โดยจะเริ่มภารกิจแรกด้วยการไปชักจูงการลงทุนที่ประเทศอินเดีย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) วันที่ 24-27 ม.ค. โดยได้พาผู้ประกอบการไทยกว่า 30 ราย ร่วมเดินทางไปพบนักธุรกิจอินเดียด้วย และต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการไทย โดยการเร่งสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม คูแลผนังกั้นน้ำนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า จะสามารถป้องกันน้ำท่วมปีนี้ได้ ทั้งนี้จะได้หารือกับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รร.ว.คลัง ถึงงบประมาณที่จะใช้ดูแลนิคมอุตสาหกรรม ถ้านายกิตติรัตน์ เห็นชอบและอาจใช้กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติเข้ามาสนับสนุนการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ

ขณะเดียวกัน นางมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 3,048 คน ในกรุงเทพฯ จ.นนทบุรี และปทุมธานี เรื่องการจัดการอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขต กทม.และปริมณฑลปี พ.ศ. 2554 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ ขึ้นใน โดยคนกรุงเทพฯ เห็นด้วยเพียง 44.8% ชาวปทุมธานีเห็นด้วยเพียง 50.8% และชาวนนทบุรีเห็นด้วยเพียง 32.2% ขณะที่แนวทางการแก้ปัญหาในอนาคต กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 60% เห็นด้วยกับมาตรการด้านการลงทุนและก่อสร้าง เช่น สร้างระบบแบบแก้มลิง ระบบระบายน้ำขนาดใหญ่และระบบคลองย่อย ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เหลือเห็นด้วยกับมาตรการที่ไม่ใช่การก่อสร้าง เช่น การควบคุมการใช้ที่ดิน การจัดการความขัดแย้งและการจัดตั้งองค์กรอิสระดูแลปัญหาน้ำท่วมอย่างบูรณาการ

สำหรับหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างในปทุมธานีเห็นว่าให้ความช่วยเหลือช่วงน้ำท่วมมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ องค์กรในท้องถิ่น เช่น กรรมการหมู่บ้านและ ส.ส.ในพื้นที่ รองมาคือทหาร ส่วนกรุงเทพฯและนนทบุรีเห็นว่า ทหารมีประสิทธิภาพมากที่สุด.